



สถิติการรับแจ้งคดีอาญา ประจำวันที่ ๑ พ.ย.๖๑

กลุ่มที่ ๑ เกิด ๙ คดี จับ ๕ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๕๖
กลุ่มที่ ๒ เกิด ๕๘ คดี จับ ๒๖ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๔๔.๘๓
กลุ่มที่ ๓ เกิด ๑๓ คดี จับ ๕ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๔๖
กลุ่มที่ ๔ จับ ๕๑๖ ราย ผู้ต้องหา ๕๒๕ คน

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ/คดีที่น่าสนใจ/เหตุที่ต้องรายงานด่วน

- **เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต / สก.หนองแค จว.สระบุรี** วันที่ ๑ พ.ย.๖๑ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. จนท.ตร.หนองแค ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายปกครองหนองแค สืบทราบว่า ร้านหลังเขา เลขที่ ๘๘ ม.๘ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จว.สระบุรี จะมีการลักลอบจัดคอนเสิร์ตในเทศกาลวันฮาโลวีน จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพบว่า มีบุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๒๘ คน มีสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๑๓๑ คน จึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนบุคคลที่ไม่พบบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่มีหลักฐานแสดง พงส. ได้ทำการเปรียบเทียบปรับ ภายในร้าน ส่วนร้านซึ่งกระทำผิดตามคำสั่ง คสช.ฯ จะได้เสนอเพื่อให้ ผวจ.สระบุรี มีคำสั่งปิดกิจการต่อไป
- **ชิงทรัพย์ / สก.คลองลึก จว.สระแก้ว** วันที่ ๑ พ.ย.๖๑ เวลาประมาณ ๑๔.๔๐ น. น.ส.วิไลลักษณ์ ปึกษี ผู้จัดการร้านโกลเด้น ๙๙ ได้ทำการเปิดสวิตซ์ประตูอัตโนมัติจากภายในร้าน เลขที่ ๕๗๗ ถ. กม.๕ ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว ให้กับลูกค้าออก ในขณะที่นั้นคนร้ายได้เข้ามาจับประตูพร้อมกับเดินเข้ามาในร้านและได้ชักอาวุธปืนพกสั้นข่มขู่ น.ส.วิไลลักษณ์ฯ ให้หยิบทองให้แก่ น.ส.วิไลลักษณ์ฯ ไม่ยอมหยิบให้ คนร้ายจึงเดินเข้ามาที่เคาเตอร์หยิบทองรูปพรรณ ๕ บาท จำนวน ๔ เส้น หนัก ๔ บาท จำนวน ๒ เส้น น้ำหนักรวม ๒๘ บาท น.ส.วิไลลักษณ์ฯ จึงได้กดสัญญาณเตือนภัยประตูอัตโนมัติลือคอกไม่ได้ คนร้ายจึงข่มขู่ ให้ น.ส.วิไลลักษณ์ฯ กดสวิตซ์เปิดประตู คนร้ายจึงได้วิ่งหนีออกไป น.ส.วิไลลักษณ์ฯ ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือและวิ่งตาม ต่อมา จนท.ตร. ได้รับแจ้งจากทางร้านโกลเด้น ๙๙ จึงได้สนธิกำลังออกตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุทราบว่า คนร้ายเป็นชาย ไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ ๓๐-๔๐ ปี สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ มีหมวกคลุมใบหน้าและพบสิ่งเทียมอาวุธปืนพกสั้นที่ใช้ออกเหตุ บริเวณริมฟุตบอลตรงข้ามห้างสรรพสินค้าสตาร์พลาซ่า จนท.ตร. จึงรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- **จับกุมการลักลอบการพนัน / สน.คลองตัน** วันที่ ๑ พ.ย.๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๒๐ น. จนท.ตร.บก.สดม.ประสาน จนท.สน.คลองตัน, จนท.ตร.สส.บก.น.๕ บก.สปพ. และ จนท.ฝ่ายทหาร ร่วมกันเข้าตรวจค้นและจับกุมบุคคลต่างด้าว ขณะ จนท.ตร.ขอตรวจสอบภายในบ้านเลขที่ ๙๒๘/๔๑-๔๒ ปลายซอยปรีดีพนมยงค์ ๒ (ซอยแสงทิพย์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ได้มีบุคคลภายในบ้านวิ่งหลบหนีออกจากภายในบ้าน คล้ายมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในบ้าน จนท.ตร. จึงได้เข้าไปควบคุมบุคคลภายในบ้าน พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลว์และไพ่ (เสือ-มังกร) จนท.ตร. จึงเข้าควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สน.คลองตัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย